



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายชัยรัตน์ คำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

แถลงต่อ

สภาเทศบาลตำบลเมืองงาย

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

## คำแถลงนโยบาย

ของ

นายชัยรัตน์ คำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองงาย

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองงายที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ตามที่กระผม นายชัยรัตน์ คำมูล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงายในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติไว้ว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” ดังนั้น กระผม นายชัยรัตน์ คำมูล นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเมืองงาย โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะบริหารราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และชุมชน ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงขอเสนอต่อ ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลเมืองงายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพในชุมชนทุกระดับ รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
- ด้านการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและพ่อบ้าน
- ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติให้น่าอยู่ และปลอดภัยด้านสาธารณสุข

/๕. ด้านการ...

๕. ด้านการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดในครอบครัวระดับตำบลแบบบูรณาการ
๖. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการประชาชน
๗. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
๘. ด้านการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็นรูปธรรม
๙. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๐. ด้านการขยายเขตบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ฝ่ายน้ำล้นคลองส่งน้ำ อย่างทั่วถึง

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น กระจกจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของประชาชนสืบไป

กระจกขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองงายทุกท่านทราบว่า กระจกจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ให้สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย โดยจะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองงาย ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลมาพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงายของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินนโยบายตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล แห่งนี้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม การบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งกระจกเป็นเพียงตัวแทนของทุกท่านในการบริหารราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและความต้องการของประชาชนเท่านั้น ฉะนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองงายหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์จะเสนอแนวทางการบริหารงานหรือโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนแล้ว กระจกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับไว้พิจารณาและดำเนินการตามความประสงค์อย่างแน่นอน โดยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงายให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป และกระจกมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่กระจกได้แถลงไว้ เพราะเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคนคือ ประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย

ทั้งนี้ นโยบายที่กระจกได้แถลงในวันนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข อำนาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองงาย ขอขอบคุณครับ

(ลงชื่อ).....  
  
นายชัยรัตน์ คำมูล  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย